

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

góp phần vào thành công của kỳ họp. Đại biểu cử tri mong Quốc hội đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng, thủ trưởng ngành trong phiên chất vấn tại kỳ họp; tiếp tục sử dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng kỳ họp.

Các đại biểu cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị một số vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống: Quốc hội, Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút người tài của lĩnh vực y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn làm việc ở tuyến y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Sớm thanh toán tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay, 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong giải quyết chế độ, chính sách.

Về an ninh trật tự, các đại biểu cử tri kiến nghị cần có biện pháp quyết liệt hơn để đẩy lùi tệ nạn ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Về giáo dục và đào tạo, các đại biểu cử tri kiến nghị chấn chỉnh tình trạng chạy điểm, chạy trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả bố mẹ học sinh được nâng điểm.

Đại biểu cử tri huyện Tiên Hải đề nghị khi tiến hành quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình cần có cơ chế đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân trong vùng để sớm ổn định cuộc sống; đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ đề nghị sớm có quy hoạch khu cầu Nghìn đã xóa bỏ xong lò sản xuất voi để các hộ dân bị ảnh hưởng có kế hoạch sửa chữa nhà cửa, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tỉnh, huyện nhanh chóng vào cuộc xử lý tình trạng tái chế vật liệu trong khu dân cư ở một số địa phương gây ô nhiễm môi trường. Có giải pháp hỗ trợ người nông dân sản xuất nông nghiệp để giảm ruộng bỏ hoang.

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị phải nghiêm cứu kỹ, có lộ trình, bước đi cụ thể trong việc sáp nhập xã; tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải gây hư hỏng một số tuyến đường, xe chở vật liệu không che đậy làm rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường đê, đàng xuống cấp; nghiên cứu lại việc tăng giá điện; sớm hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi...

Tại các điểm tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đã thông báo tới đại biểu cử tri những đổi mới của kỳ họp Quốc hội, nhất là trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn; kết quả giải quyết một số kiến nghị của đại biểu cử tri tại hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp thứ bảy. Các vị đại biểu Quốc hội cũng giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong trọng trợ đã đẩy mạnh cơ giới hóa với 100% khâu làm đất, tưới, tiêu và 80% khâu thu hoạch, qua đó đã giảm đáng kể giá thành sản xuất và giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động. Chăn nuôi đạt độ tăng trưởng khá (tăng 3,71%/năm), chiếm 43% giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp. Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản tăng, năm 2018 đạt 229.142 tấn (tăng 25% so với năm 2015).

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã phát biểu làm rõ hơn một số vấn đề liên quan tới việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp như: công tác xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá thương hiệu, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các sản phẩm nông nghiệp.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số đơn vị thụ hưởng nguồn vốn khuyến nông trên địa bàn huyện Đông Hưng.

22 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi

Từ khi phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã Đông Đô (Hưng Hà), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan tại 281/282 xã, phường, thị trấn có hộ chăn nuôi lợn của 8 huyện, thành phố; số lợn tiêu hủy là 352.123 con với tổng trọng lượng 17.595.250kg. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp dập dịch, nhiều địa phương sạch hơn 30 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên đã không phát sinh thêm ổ dịch mới và đủ điều kiện công bố hết dịch. Tính đến ngày 13/6, toàn tỉnh có 22 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh còn khoảng 563.200 con (giảm 41,9% so với cùng kỳ năm 2018). Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, sau khi công bố hết dịch, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, theo dõi và quản lý chặt chẽ đàn lợn tránh trường hợp phát sinh ổ dịch mới.

THANH HUYỀN

Điều tra nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tự tử

Cơ quan chức năng huyện Kiến Xương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tự tử tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

Trước đó, ngày 14/6, anh V. V. G, sinh năm 1985, trú tại thôn 9, xã Vũ Ninh phát hiện vợ là chị N.T.V, sinh năm 1989 treo cổ tự tử tại tầng 3. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân cái chết của chị V. Trong lúc gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho chị V thì người nhà lại phát hiện anh G nhảy từ tầng 3 xuống đất. Ngay sau đó, anh G được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, anh G và chị V đều có thời gian lao động ở nước ngoài, sau đó về địa phương lấy nhau và có hai con. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới... Sự cộng tác tích cực của đội ngũ CTV đã góp phần đưa nội dung tuyên truyền của Báo Thái Bình thêm đa dạng, hấp dẫn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, phòng viên, CTV của Báo Thái Bình nhân kỷ niệm 94 năm ngày mới... Sự cộng tác tích cực của đội ngũ CTV đã góp phần đưa nội dung tuyên truyền của Báo Thái Bình thêm đa dạng, hấp dẫn.



Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân.



Đồng chí Vũ Anh Thảo, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao phần thưởng cho các cộng tác viên tiêu biểu.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo các báo cáo: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức sáng ngày 17/6. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 26.677 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 72.525 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù giá trị bị sụt giảm do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng cơ cấu các lĩnh vực vẫn đạt kết quả tích cực, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng gia tăng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi gia cầm, đại gia súc được quan tâm, nghiên cứu triển khai thực hiện. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với nhiều sản phẩm công nghiệp có giá trị đạt sản lượng cao so với cùng kỳ năm 2018 như: sắt, thép (tăng gấp 5 lần),

gỗ (tăng 38,7%), sản phẩm từ sắt, thép (tăng 26,4%)... Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cũng được tăng cường thực hiện; nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 36 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, tăng 15 dự án so với cùng kỳ năm 2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 9.483,45 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,35%. Công tác cải cách hành chính, các chế độ, chính sách được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đối với tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm điều hành linh hoạt, hiệu quả ngân sách nhà nước, từ đó bảo đảm cân đối ngân sách các cấp ở địa phương. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.227,6 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán năm; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.201,8 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa ước đạt 51,3% dự toán năm, thu tiền sử dụng đất ước đạt 88,7% dự toán năm, thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 50% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 5.960,7 tỷ đồng, đạt 56% dự toán năm; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 76% dự toán năm, chi tiêu dùng cho xã hội ước đạt 48% dự toán năm. Về tình hình triển khai

thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia, từ đầu năm đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đạt 4.333,7 tỷ đồng, khối lượng thực hiện và thanh toán đạt 2.811,4 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả cũng như hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả các sở, ngành, địa phương, đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, từ đó động góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể: Đối với sản xuất nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển đàn bò thương phẩm với các giải pháp như hoàn thiện cơ chế chính sách, quy hoạch vùng sản xuất, vùng chăn nuôi phục vụ phát triển chăn nuôi theo đề án, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, các huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đề án, trước mắt triển khai thực hiện ở hai huyện Quỳnh Phụ và Vũ Thư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mô hình chăn nuôi theo cấu trúc trồng, vật nuôi, tạo sự đột phá cho ngành Nông nghiệp; triển khai sáng kiến đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông; phối hợp cùng

ngành Tài chính và các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi lợn hoàn thiện các thủ tục nhận tiền hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm các thủ tục phải được thực hiện chặt chẽ, giải ngân đúng quy định, công khai, minh bạch. Về xây dựng nông thôn mới, để bảo đảm 100% số xã và 4 huyện về đích nông thôn mới, cần quan tâm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quan tâm đến hoạt động của các dự án nước sạch nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm đến các nhà đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ. Trong công tác phòng, chống lụt, bão, các địa phương cần khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm về đề điều và việc chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng, chống lụt, bão theo phương châm "4 tại chỗ", có biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống cây xanh. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai; khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu vực đã có quy hoạch. Về việc thực hiện các dự án trọng điểm, cần quan tâm đến công tác quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Thái Bình cũng như việc triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn...; các ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động tham mưu cho tỉnh phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án, sớm quyết toán, bàn giao các công trình, tránh tình trạng công trình đã đưa vào sử dụng mà chưa được nghiệm thu, quyết toán. Tăng cường hơn nữa công tác thu, chi ngân sách, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhằm tạo nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Sở Công Thương sớm trình kế hoạch tổ chức hội chợ quốc tế đồng bằng

sông Hồng, làm cơ sở để tuyên truyền, xúc tiến đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đánh giá chất lượng các trường sau sáp nhập; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, giải quyết tồn tại trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; Sở Y tế sớm hoàn thiện, trình UBND tỉnh đề án tổ chức lễ hội kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và lễ hội đền Trần Thái Bình; Sở Nội vụ khẩn trương triển khai việc sáp nhập các xã theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với công tác cải cách hành chính, cần sớm hoàn thiện, triển khai mô hình chính quyền điện tử, đẩy nhanh việc thực hiện mô hình hành chính công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đời sống của các cấp, các ngành; chấp hành nghiêm túc lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt cuộc điểm tập khu vực phòng thủ tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa các dự thảo báo cáo trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MINH HƯƠNG

1.198 VIÊN CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ thực hiện xét thăng hạng trong các năm tiếp theo, năm 2018, tổng số hồ sơ đề nghị xét thăng hạng là 1.400 hồ sơ, trong đó bậc học mầm non có 387 hồ sơ, cấp tiểu học có 409 hồ sơ, cấp THCS có 290 hồ sơ và cấp THPT là 314 hồ sơ. Qua thẩm định, ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành các quyết định số: 1560, 1561, 1562, 1563 phê duyệt danh sách 1.198 viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV đến hạng III, từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập nhằm đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ giáo viên có thời gian công tác lâu năm, có kinh nghiệm và đã học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; qua đó

đánh giá, lựa chọn những giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; khuyến khích đội ngũ giáo viên tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tại cuộc họp, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, PTTH công lập tỉnh đã thống nhất chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận việc tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, PTTH công lập tỉnh. Đồng chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng chấp hành và thực hiện nghiêm việc xét thăng hạng, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, theo đúng pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập 4 ban xét hồ sơ và bắt tay ngay vào làm việc để hoàn thành việc xét hồ sơ trước ngày

3/7. Cùng với giáo viên mầm non, phổ thông công lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị áp dụng xét thăng hạng cho 3 đối tượng thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Riêng đối với cấp tiểu học và bậc học mầm non, ngoài việc thẩm định hồ sơ, đối tượng dự xét thăng

hạng từ hạng III lên hạng II phải tham gia sát hạch, vì vậy Hội đồng chấp hành cần lập ban ra để, ban coi sát hạch, ban phân và ban chấm sát hạch bảo đảm công bằng, khách quan. Sau khi có kết quả, Hội đồng công khai kết quả xét thăng hạng tại các đơn vị, trên thông tin điện tử của tỉnh và các huyện, thành phố.



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan trong tiết học.